



ปีนี้ประเทศไทยได้ประสบภัยน้ำท่วมกันอย่างหนัก โดยเริ่มกลางปีที่ภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน ไล่เรียงตามลำดับในทุกจังหวัดของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ด้านเหนือจนถึงกรุงเทพมหานคร รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมชลประทาน ได้ทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ผว.กทม. ซึ่งเป็นผู้ตื่นตัวเข้าดูแลและมักระวังเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปี และทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในทุกสถานการณ์ ซึ่งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร และมีความพอใจในการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลังการตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่ารู้สึกดีใจและขอชื่นชม ผว.กทม. ที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี



จะไม่ได้รับคำชมได้อย่างไร เมื่อ ผว.กทม. ทำงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยการเตรียมการล่วงหน้าด้วยการใส่ใจทุกเรื่องที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของสาเหตุ น้ำท่วม การลงพื้นที่เกือบทุกวันเพื่อเข้าถึงปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการป้องกันน้ำท่วม ระบบการระบายน้ำ การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร การสาธารณสุขต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เสมอมาด้วยการทำงานที่มาจากใจและความเหนื่อยยาก

ก่อนฤดูฝนปี 2549 ผว.กทม. ได้ตรวจความพร้อมของระบบระบายน้ำ เช่น การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การขุดลอกคลอง การบำรุงสถานีสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ให้พร้อมใช้งานเต็มที่ เป็นต้น มีการวางแผนต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือทั้งฝนตกในพื้นที่ น้ำหลากจากภาคเหนือ และน้ำทะเลหนุน ด้วยการเฝ้าระวัง การสร้างเครือข่ายการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ให้ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่อาจเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานคร



การเข้าถึงปัญหาด้วยการลงพื้นที่ของ ผ.กทม. เกือบทุกวันโดยไปทุกแห่งที่คาดว่าจะเกิดปัญหา และที่
เกิดปัญหาขึ้นจริงทำให้เกิดความเข้าใจและแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แม่นยำแผนต่าง ๆ ที่วางไว้ได้รับการปรับให้เหมาะสม
กับปัญหานอกจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมโดยตรงแล้ว การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กทม.
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น การประสานงานกับอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องของการระบายน้ำผ่าน
กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อชาวกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น การสนับสนุนเรื่องข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเต็มที่ หรือการที่ผู้บัญชาการตำรวจจราจร และผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ได้เขาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครนั้น นับเป็นการช่วยเหลือที่ยังประโยชน์แก่ชาวกรุงเทพมหานคร
เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการประสานงานของ ผ.กทม. นั่นเอง



การเข้าถึงปัญหาทำให้ ผ.กทม. สามารถช่วยผ่อนคลายนทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่
ใดถ้ามีทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เช่น บางชุมชนมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทำพื้นที่ปิดล้อมแล้วสูบน้ำออกให้น้ำแห้งได้
กทม.ก็จัดการให้ ส่วนที่จำเป็นต้องมีน้ำท่วมอยู่เมื่อทราบปัญหาที่จะหาทางบรรเทาความเดือดร้อน เช่น ให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องการสัญจร น้ำดื่ม ห้องสุขา และยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมา



ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมที่วัดสังฆราชา และมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาที่วัดสุทธาโภชน์



พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พร้อม ผว.กทม.และคณะตรวจความพร้อม สถานีสูบน้ำ พระโขนง และตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังถนนกรุงเทพ - กรีฑา



ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำถาวร บริเวณชุมชน
วัดภคินีนาถใต้สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด



ตรวจเยี่ยมผู้ประสพภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนประตูน้ำจิมพลี และตรวจแนวเรียงกระสอบทราย
ริมคลองมหาสวัสดิ์ การสร้างทางเดินสะพานไม้ พร้อมมอบถุงยังชีพ